

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	อธิบายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต				
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	80	พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการคำนวณ	จัดกิจกรรมเลือกตั้งออนไลน์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ซึ่งมีนักศึกษาลงคะแนนใช้สิทธิจำนวน 853 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,043 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77 ซึ่งผลการเลือกตั้งมีผู้เห็นชอบให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้ามาทำงานร้อยละ 84.50 จากจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด	เอกสารประกอบ 1.1.1 - 1 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม	≥60	พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม	กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ Live สด ที่หน้าเพจกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยได้เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการใช้งาน Google Form เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากดารานักแสดงชื่อดัง คุณก๊อดจิรายุ บรรยายให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดใหม่ๆ โดยนับจากการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาวិทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10	เอกสารประกอบ 1.2.1-1 กิจกรรม, ความฝัน ความจริง วันแห่งความสำเร็จ บนเส้นทางมายา

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม	≥80	พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ	วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาในหลากหลายมิติ ซึ่งกิจกรรมได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณะทุกอย่างเป็นที่ตั้ง ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ กิจกรรม วาเลนไทน์ ล้างใจ ล้างวัด ต่อด้านโควิด-19 ณ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนและจะยังคงดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสต่างๆ ต่อไป	เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1 กิจกรรม วาเลนไทน์ ล้างใจ ล้างวัด ต่อด้านโควิด-19
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม	75	พิจารณาจากจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีการทำ/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด	ร้อยละ 80	กิจกรรม วกอ. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย				
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด	100	พิจารณาจากจำนวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดการศึกษาจำนวน 240 ข่าว	วิทยาลัยดำเนินการนำข้อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เช่นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมด้านบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยสรุปจำนวนข่าว กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 154 ข่าว	

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	90	พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก				
3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน	4.50	พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการให้บริการของหน่วยงาน	4.93	https://forms.gle/P7ALMogcyUs3Z4D7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต				
4.1.1 จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด	≤5	พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด	NA	ยังไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่ / การจัดซื้อจัดจ้าง